



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือก ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง ระดับ ๙ (นักบริหารงานการคลัง ๙) ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดังนี้

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง ระดับ ๙ (นักบริหารงานการคลัง ๙)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางจุฑารัตน์ หอมหวล	ผู้อำนวยการกองคลัง ๘ (นักบริหารงานการคลัง ๘)	เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และคณะกรรมการรับสมัคร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการคัดเลือก ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครที่คณะกรรมการคัดเลือก หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครคัดเลือก ก.พ. หรือ ก.ท. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิบรรจุแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัวเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น ๔ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกาก็พอพับ และนำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาลไปแสดงตนในวันคัดเลือกดังกล่าวด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายภาชิต ทุนศิริ)

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ
ประธานกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ